

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เร่งหาผอ.อศส.ใหม่รอบ ๒ ฉัตรชัยลั่นได้ตัวมิถุนาฯ
๒. คชก.ตีตกขต.เซยกุ้ง ๑.๓๕ พันล. ขต.เซยกค่าส่วนต่างราคา ๖ หมื่นตัน/กุ้งรูตถึงส.ค.
๓. ตากจัดตลาดนัดเกษตรรองรับเขตศก.พิเศษ
๔. บิ๊กตู้ซื้อข้าวถูกเพราะสต็อกจํานา ๑๗ ล้านตัน
๕. ประยุทธ์หนุนชวนาทำข้าวถุงขาย
๖. บุรีรัมย์หนุนเกษตรกรปลูกนาหยอด นำร่องกว่า ๔ พันไร่/
รับซื้อแพงกว่าท้องตลาด ๒ บาท
๗. ผู้ส่งออกคึกประมุขข้าวล้านตัน
๘. บ้านปูฯรวมใจชวนาอินทรีย์เปิดตัวข้าวกล้องอินทรีย์สินเหล็กเขาสมอคอน
๙. ขายข้าวเน่าต้องไปรงใส
๑๐. บิ๊กป้อมมั่นใจอ้อยไม่ซึกไบแดงประมง
๑๑. ข้าวพลาสติก

หนังสือพิมพ์

- ฐานเศรษฐกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สยามธุรกิจ
ไทยโพสต์
โพสต์ทูเดย์
สยามธุรกิจ

ฐานเศรษฐกิจ
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
มติชน
โพสต์ทูเดย์

เร่งหาพอ.ออส.ใหม่รอบ 2 'ฉัตรชัย' ลั่นได้ตัวมีคุณภาพ

สรรหาผู้อำนวยการ ออส.ยึดเยื่อ ประกาศเปิดรับสมัครรอบ 2 หลังรอบแรกสั่งยกเลิกจากคุณสมบัติผู้สมัครไม่โดนใจ พร้อมปรับเงื่อนไขใหม่ต้องมีอาชีพบริหารวิสาหกิจได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทต่อปี พร้อมให้คำตอบแทนเขตแดนสูงสุดหวังจูงใจให้ผู้สมัคร ระบุนักวิชาการที่ปรึกษา อาจารย์ หมดสิทธิ์ "ฉัตรชัย" ให้เร่งได้พอ.ใหม่ในมิ.ย.

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า(ออส.) เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ออส.ได้ออก



• โอฬาร พิทักษ์

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาผู้อำนวยการออส.เป็นรอบที่ 2 โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครในประเด็นที่สำคัญ เช่น ต้องเป็นผู้บริหารในองค์กรภาคเอกชนที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทต่อปี ในตำแหน่งที่สูงสุดหรือรองลงมาในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี จากเดิมกำหนดไว้ 2 ปี, บุคคลที่เป็นที่ปรึกษา นักวิชาการ อาจารย์ หรือบุคคลที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการบริหารบริษัทเอกชนไม่มีสิทธิ์เข้ามาสมัคร จากเดิมที่มีการเปิดกว้างให้เข้ามาสมัครได้, เปิดกว้างให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาสามารถต่อรองคำตอบแทนได้ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พร้อมทั้งจะพิจารณาให้คำตอบแทนในอัตราเขตแดนสูงสุดตามที่ผู้ผ่านการพิจารณาต่อรองตามลักษณะงานและความรับผิดชอบ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับสมัครดังกล่าวนั้นคาดว่าจะทำให้สามารถคัดกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาสมัครได้ดีมากขึ้น ทำให้มีโอกาสได้มืออาชีพมาทำหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่ได้บุคคลที่เหมาะสมทำให้ต้องประกาศรับสมัครใหม่อีกครั้ง โดยจะมีระยะเวลาในการรับสมัคร 30 วันหลังการออกประกาศ (ประกาศ 25 พ.ศ.58) และระหว่างนั้นก็จะใช้เวลาในการคัดเลือกผู้ที่มาสมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีการรับฟังวิสัยทัศน์ โดยจะใช้เวลา 10-15 วันในการพิจารณา รวมแล้วภายใน 45 วันออกส.ก็จะได้ผู้อำนวยการคนใหม่

"ออกส.เป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องได้รับการแก้ไขทำให้ไม่ค่อยมีใครอยากเสี่ยงเข้ามาทำงานมากนัก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้คำตอบแทนที่

เหมาะสม และต้องการผู้ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเอกชนเพราะออกส.ต้องเป็นหน่วยงานที่หารายได้เลี้ยงตนเอง โดยย้ำว่าจะไม่มีการฝากคนของใครมาหรือมีอะไรเคลือบแคลงอย่างเด็ดขาดเพราะหน่วยงานนี้ต้องการมืออาชีพและความโปร่งใสในการบริหารงาน ซึ่งต้องเริ่มในขณะนี้"

อนึ่ง ผู้มาสมัครรับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ ออกส.ในรอบแรกมี 5 ราย ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์ กรรมการและผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย, นายพิชัยพิพรธศรีตระกูลรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท พันปีกรูป (ไทย ลาว กัมพูชา) จำกัด, นายเดชจรัส ชาญวิรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทบาคาสซ์ ไตรเออร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, นายพีระพันธ์ เหมะรัต กรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด และนายกฤษฎากร พจมานศิริ ที่ปรึกษาประจำบริษัทสหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม พล.อ.นิตยชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต้องการให้ออกส.สรรหาผู้อำนวยการออกส.คนใหม่ให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ เนื่องจากขาดผู้บริหารองค์กรมาหลายเดือน

คชก. ตีตกเขตเกษตร 1.35 พันล.

เขตเกษตรต่างราคา 6 หมื่นต้น/กึ่งรูตถึงส.ค.

คชก. ตัดโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว 1.35 พันล้านบาท เขตเกษตรต่างราคาเป้าหมาย 6 หมื่นต้น 37 จังหวัดผู้เลี้ยงกุ้งหัว "หม่อมอ้อย" ส่งกรมประมงให้ไปทำข้อมูลใหม่ ระบุเกณฑ์เขตเกษตรต่างสูงกว่าราคาเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง วงในเผยเงินชดเชยรอบนี้สูงกว่าที่เคยใช้ดำเนินการปี 2555 ถึง 140% ขณะกรมประมงประเมินสถานการณ์ราคา กุ้งไทยรุดยาวถึงส.ค. เหตุอินเดีย-อินโดนีเซียแข่งคัมภ์ราคาในตลาดโลก แคกก.ละ 100 อ่างไม่มีห้องเย็นเก็บ

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ในที่ประชุม คชก. (25 พ.ค. 58) ที่มี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีคำสั่งให้กรมประมงไปทำข้อมูลใหม่ ในโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวแวนนาไม เพื่อฟื้นฟูระบบการผลิตโดยระบบตลาด เครือข่ายแบบกลุ่มปี 2558 ซึ่งทางกรมประมงได้ของบสนับสนุนเงินจ่ายขาดจาก คชก. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวงเงิน 1.35 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินชดเชยส่วนต่างราคาซื้อขายกับราคาเป้าหมายนำตลาด 1.299 พันล้านบาท วงเงิน 25 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพกุ้งของกรมประมง และวงเงินอีก 26 ล้านบาท เป็นค่าบริหารจัดการโครงการตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 3% ของวงเงินดำเนินการ

ทั้งนี้เป้าหมายในการรับซื้อกุ้งรวม 6 หมื่นตัน ราคานำตลาดตั้งแต่

กิโลกรัมละ 130-235 บาท (ขนาด 40 - 100 ตัว/กิโลกรัม) อาทิ ขนาดกุ้งน้อยกว่า 40 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ห้องเย็นรับซื้อ 210 บาท จะใช้ซื้อราคาขึ้นนำตลาด 25 บาท เป็นราคา 235 บาท ขนาด 50 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ห้องเย็นรับซื้อ 175 บาท จะซื้อราคาขึ้นนำตลาด ที่ 205 บาท และขนาด 65 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่ห้องเย็นรับซื้อ 145 บาท จะซื้อราคาขึ้นนำตลาด 170 บาท เป็นต้น (ดูตารางประกอบ) ซึ่งหากพิจารณาราคาเป้าหมายนำตลาดที่กรมประมงนำเสนอเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างของราคาตามโครงการ สูงกว่าราคาเป้าหมายนำที่คำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมฯ 14% (เฉลี่ยทุกขนาด)

แหล่งข่าว คชก. กล่าวว่า จากปัจจัยที่กรมประมงเสนอทั้งด้านปริมาณราคาเป้าหมายนำ และอัตราชดเชยส่วนต่างของราคาสูงกว่าการแทรกแซงปี

ตัวอย่างราคาซื้อขายข้าวเปลือก

หน่วย : บาท/กก.

ขนาดกึ่ง (คิว/กก.)	ราคาที่ห้องเย็นรับซื้อ	ราคาเป้าหมายภาคกลาง
40	210	235
45	190	215
50	175	205
55	165	195
60	155	180

ที่มา : กรมประมง

2555 ทำให้วงเงินที่ขอรับการสนับสนุนในปี 2558 สูงกว่าวงเงินที่เคยใช้ดำเนินการในปี 2558 ถึง 140% พื้นที่ดำเนินการจังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด อาทิ ภูเก็ต สตูล และตรัง เป็นต้น ภาคกลาง 15 จังหวัด อาทิ ปทุมธานี ออยุธยา อ่างทอง และภาคตะวันออก 8

จังหวัด อาทิ ชลบุรี ระยอง ตรัง และจันทบุรี เป็นต้น จะดำเนินการรับซื้อ 4 เดือน (นับจากวันที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ) โดยเดือนที่ 1-2 จะซื้อขึ้นนำตลาด เดือนละ 1 หมิ้นตัน ส่วนเดือนที่ 3 และ 4 จะซื้อขึ้นนำตลาด เดือนละ 2 หมิ้นตัน

"กึ่งเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มของการผลิตเพื่อการส่งออก ดังนั้นการพิจารณาให้การสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการชดเชยส่วนต่างของราคา หรือมาตรการสนับสนุนด้านอื่นๆ ควรพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคต ซึ่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการแทรกแซงตลาด สามารถบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น"

แหล่งข่าวจากกรมประมงกล่าวว่า คาดการณ์ปีนี้ไทยจะมีผลผลิตกึ่งประมาณ 3 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีผลผลิต 2.17 แสนตัน หรือเพิ่มขึ้น 37.97% โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี

2558 มีผลผลิตรวม 4.22 หมื่นตัน (เป็นกึ่งขาว 94.87% และกึ่งกุลดำ 5.13%) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2557 คิดเป็น 13.09% ราคา กึ่งขาวแวนนาไม ปรับลดลงต่อเนื่อง จากราคาเฉลี่ยทุกขนาดที่ กิโลกรัมละ 205 บาท เหลือ กิโลกรัมละ 140 บาท โดยราคา กึ่งขนาดเล็ก 100 ตัว/กิโลกรัม ปรับลดลงเหลือ กิโลกรัมละ 98 บาท ในขณะที่ต้นทุนการผลิต ปี 2557 อยู่ที่ กิโลกรัมละ 114.27 บาท

"ได้มีการประเมินสถานการณ์ราคา กึ่งว่า มีแนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม สาเหตุที่ราคา กึ่งปรับลดลง เนื่องจากประเทศคู่แข่ง ได้แก่ อินเดียและอินโดนีเซีย ขยายกำลังการผลิต กึ่งเพิ่มขึ้น ในขณะที่ไม่มีห้องเย็นเพื่อเก็บผลผลิต จึงระบายจำหน่ายเข้าสู่ตลาดโลกในราคาถูก ประมาณ 100 บาท/กิโลกรัม หากรัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือได้ เกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดทุน จำเป็นจะต้องหยุดการผลิต ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิต กึ่งเพื่อส่งออก"

ตากจัดตลาดนัดเกษตรรองรับเขตศก.พิเศษ

5 นายสมชัย ฐะหิทยะนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ได้เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและตลาดนัดเกษตรกรเพื่อรองรับการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พมพระ-แม่ระมาด) และเปิดภาคคนคอยพมพระ ที่ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ด.ช่องแคบ อ.พมพระ เพื่อจัดให้มีสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร

“นอกจากนี้ ยังเพื่อให้ผู้ค้าและผู้บริโภคได้พบปะแลกเปลี่ยนและเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานจากผู้ผลิตโดยตรง ให้เกษตรกรนำผลผลิตปลอดภัยด้านพืช ปศุสัตว์ และ

ประมง ทั้งอาหาร ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและตลาดนัดเกษตรกรเพื่อรองรับการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในอนาคต” ผวจ.ตาก กล่าว

สำหรับการจัดงาน ภาคคนคอยพมพระ มีข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอพมพระ และประชาชนกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน โดยจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมให้ความรู้ เรื่องบริหารงานในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก รองรับ การเข้าสู่ Asean Economic Community (AEC) ในอนาคต



‘บิกตู’ชี้ข้าวถูกเพราะสต็อกจํานํา 17 ล้านตัน

กรุงเทพฯ ● พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แสดงความเป็นห่วงและเห็นใจกรณีที่ชาวนาร้องเรียนว่าถูกกดราคาขายข้าวเปลือก ซึ่งท่านนายกฯ ได้รับรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศตกต่ำคือสต็อกข้าวจำนวน 17 ล้านตัน ที่เกิดจากโครงการรับจํานําข้าวในอดีตกำลังสร้างปัญหา กลายเป็นตัวกดราคาข้าวไทย เนื่องจากผู้ค้าข้าวในตลาดโลกมองว่า ไทยจําเป็นต้องระบายสต็อกข้าวออกมา ทำให้ราคาข้าวที่กำลังจะออกมาใหม่ไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้

“ท่านนายกฯ แสดงความชื่นชมแนวทางของกระทรวงพาณิชย์ ในการ

ดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ด้วยความระมัดระวัง และไม่ไปเพิ่มแรงกดดันให้กับราคาข้าวในตลาดโลก เพราะชาวนาไทยอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วย โดยเฉพาะข้าวฤดูกาลเก็บเกี่ยวใหม่ อย่างไรก็ตามการระบายข้าวก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องดำเนินการเพื่อมิให้เป็นภาระของประเทศ”

โดยล่าสุดกระทรวงพาณิชย์รายงาน ว่า ข้าวในสต็อกรัฐบาลทั้งหมด 17 ล้านตัน เป็นข้าวที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐาน 2 ล้านตันเศษ ต่ำกว่ามาตรฐาน 14 ล้านตันเศษ ข้าวเสีย 6.9 แสนตัน ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาหาจังหวะในการระบายข้าวในสต็อกให้ได้ราคาดีที่สุด เพื่อมิให้กระทบกับผลผลิตข้าวนาปีที่จะออกมาในช่วงปลายปีนี้

ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกประกาศเปิด

ระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเป็นครั้งที่ 3 ของปีนี้ ปริมาณ 1.06 ล้านตัน ให้กับผู้สนใจส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% และปลายข้าวอยู่ใน 153 คลัง จาก 35 จังหวัด โดยจะเปิดให้ผู้สนใจตรวจสอบคุณภาพข้าว ณ คลังที่เปิดประมูลวันที่ 8-12 มิ.ย.นี้ จากนั้นจะให้นํายื่นซองเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 15 มิ.ย.58 และประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 16 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น. ซึ่งกรมจะเสนอรายชื่อผู้ยื่นประมูลที่ผ่านเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำ ให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาเพื่ออนุมัติการขายต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดประมูลข้าวไปแล้ว 6 ครั้ง นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บริหารประเทศ คิดเป็นปริมาณกว่า 2.017 ล้านตัน มูลค่ารวม 22,374 ล้านบาท.

ประยุทธ์หนุนชาวนากำข้าวถุงขาย

A/ แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนาที่ปลูกข้าวนำข้าวเปลือกที่ปลูกได้มาผลิตเป็นข้าวถุงจำหน่ายเอง เพื่อแก้ปัญหาถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ ด้วยการกดราคาซื้อข้าวเปลือกในราคาถูก แต่ราคาข้าวถุงที่ขายในตลาดยังสูงอยู่

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์รายงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ ทราบว่าสาเหตุที่ราคาข้าวเปลือกในประเทศตกต่ำ เป็นเพราะรัฐบาลมีข้าวในสต็อก 17 ล้านตัน กดราคาเอาไว้ หากต้องการให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้น จำเป็นจะต้องระบายข้าวในสต็อกออกไป

บุรีรัมย์หนุนเกษตรกรปลูกนาหยอด

²⁵
นำร่องกว่า 4 พันไร่/รับซื้อแพงกว่าท้องตลาด 2 บาท

นายวันชัย ทัพย์อักษร เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยสาธิตการทำนาหยอด ในโครงการส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ที่บริเวณแปลงนาบ้านกะนัง ม.11 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นตัวอย่างการทำนาแบบลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เนื่องจากการทำนาแบบหยอดมีอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 8 กิโลกรัมต่อไร่ ต่างจากนาหว่านจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ถึงไร่ละ 30 กิโลกรัม โดยมีอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ลดลงถึงไร่ละ 12 กิโลกรัม อีกทั้งการทำนาคุณภาพข้าวหอมมะลิจะดีกว่านาหว่าน เพราะมีการเรียงเป็นแถวปราศจากพันธุ์ข้าวอื่นปน และเมื่อข้าวมีคุณภาพดีก็จะขายได้ราคา



สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป

นอกจากนี้ ยังให้เกษตรกรรับรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพข้าว ทั้งพัฒนาให้เป็นจุดเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเชิงอุตสาหกรรมด้วย ที่สำคัญการทำนาหยอดสามารถทำได้ในพื้นที่นาดอนและพื้นที่ที่ภัยแล้ง โดยปีนี้มีเป้าหมายรณรงค์ทำนาหยอดนำร่องในพื้นที่บ้านกะนัง ในจำนวน 393 ราย เนื้อที่ 4,760 ไร่ จากนั้นก็จะรณรงค์ส่งเสริมขยายไปยังพื้นที่อื่นต่อไป

“ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาหยอดทั้ง 393 ราย ทางโรงสีจะรับซื้อข้าวสูงกว่าท้องตลาดถึงกิโลกรัมละ 2 บาท ดังนั้น หากเปรียบเทียบการทำนาหยอดจะมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่านาหว่านถึง 1,350 บาทต่อไร่” นายวันชัย กล่าว

ผู้ส่งออกศึกประมูลข้าวล้านตัน กระตุ้นตลาดข้าวเก่าใน-นอก/โรงสีหนองหวนทาง

ผู้ส่งออกขานรับร่วมประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลรอบ 3/58 อีก 1 ล้านตัน ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสม เชื่อมีผลทำให้ตลาดบริโภคข้าวเก่าในแอฟริกาและในประเทศกลับมาคึกคัก ด้านโรงสีหนองหวนทาง คาดร่วมประมูลน้อย จากของเก่ายังขายไม่ออก สุดงงข้าวในตลาดขาดแคลนแต่ราคาข้าวเปลือกร่วง สมาคมส่งออกข้าวไทยเตรียมปรับลดเป้าส่งออกเหลือไม่เกิน 8.5 ล้านตัน หลัง 5 เดือนขายผิด ประมูลข้าวฟิลิปปินส์ไทยวีดี!

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" กรณีที่กระทรวงพาณิชย์จะมีการเปิดประมูลขายข้าวในสต็อกรัฐบาลรอบที่ 3/2558 ประมาณ 1 ล้านตันในกลางเดือนมิถุนายนนี้ว่า ถือเป็นกการตัดสินใจที่ถูกเวลาและเหมาะสม เพราะความต้องการข้าวในตลาดมีอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการเปิดประมูลรอบนี้น่าจะได้รับความ

สนใจจากผู้ส่งออกอย่างมากเพราะรัฐบาลไม่มีการประมูลข้าวมาตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่จะระบายได้หมด 1 ล้านตันหรือไม่คงต้องดูกันอีกที

"ในเวลานี้ปลายข้าวในประเทศขาดตลาดมาก และราคาก็สูงเกือบ 10 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นการที่กระทรวงพาณิชย์เปิดประมูลรอบนี้น่าจะทำให้ผู้ส่งออกสนใจเข้าร่วมกันมาก ขณะข้าวเก่าที่เป็นที่ต้องการของบางตลาดก็เริ่มลดลง

ซึ่งถ้ามีการระบายออกมาก็จะทำให้ตลาดข้าวเก่าโดยเฉพาะตลาดแอฟริกาคึกคักได้เพราะเราสูญเสียตลาดนี้ไปให้กับเวียดนามค่อนข้างมาก"

ทั้งนี้ราคาข้าวเก่าของไทยในตลาดต่างประเทศปัจจุบันได้ลดลง และสามารถแข่งขันได้ โดยข้าวขาว 5% ราคาเอฟโอบี เฉลี่ยที่ 350 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวชนิดเดียวกันของเวียดนามเฉลี่ยที่ 350-355 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน มีผลให้ตลาดที่หันไปซื้อข้าวเวียดนามก่อนหน้านี้ได้หันมาซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้นเพราะราคาใกล้เคียงกันแต่ข้าวไทยมีคุณภาพดีกว่า ส่วนราคาข้าวใหม่ของไทยยังสูงกว่าของเวียดนามประมาณ 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนตลาดข้าวเก่าในประเทศซึ่งมีผู้บริโภคบางส่วนที่นิยมรับประทานก็น่าจะรองรับได้โดยข้าวเก่าในตลาดในประเทศขณะนี้เหลือปริมาณ 1.5-2 แสนตัน จะเหลือใช้

ในประเทศได้ประมาณ 2 เดือน ดังนั้นการที่กระทรวงพาณิชย์เปิดประมูลข้าวรอบนี้ถือว่าจับจังหวะของตลาดได้ดี

ส่วนกรณีที่ฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลข้าวอีก 2.5 แสนตันนั้น หากไทยประมูลได้ เอกชนก็มีความกังวลเรื่องปลายข้าวเพราะการประมูลครั้งนี้เป็นข้าว 25% ซึ่งต้องมีปลายข้าวผสมอยู่ด้วย 40% จึงจะได้ข้าว 25% และเป็นที่น่าวิตกว่าขณะนี้ปลายข้าวในไทยขาดตลาดและมีราคาสูงอาจส่งผลให้ต้นทุนข้าวไทยสูงตามไปด้วย เพราะต้องใช้ปลายข้าวใหม่ในการส่งมอบ (ล่าสุดไทยได้ปฏิเสธร่วมประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ จากราคาที่ฟิลิปปินส์ได้เสนอต่อรองมาต่ำเกินไป อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขนส่ง และยังจำกัดเวลาส่งมอบสินค้าเพียง 1 เดือนเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่คุ้มที่จะร่วมประมูลในครั้งนี้)

“อย่างไรก็ดีในการประชุมคณะ



• ยูเกียรติ์ โสภาสงศ์

กรรมการสมาคมปลายเดือนนี้ได้เตรียมปรับลดเป้าส่งออกข้าวปี 2558 ลงจากเดิมตั้งเป้าไว้ 10 ล้านตัน หลังจากตัวเลขส่งออกข้าว 5 เดือนยังอยู่ที่ 3.5 ล้านตันหรือทำได้กเดือนละ 7 แสนตัน ซึ่งถ้าตัวเลขส่งออกยังอยู่ประมาณนี้ทั้งปีก็น่าได้ 8.4-8.5 ล้านตัน แต่หากอินเดียเจอก็แยงเราเองอาจจะได้อันสงส์ซึ่งก็ต้องดูสถานการณ์ที่เลือกก่อน ส่วนแนวโน้มราคาข้าวตอนนี้ยังไม่บีบจ๊บบวก”

ขณะที่นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า การเตรียมเปิดประมูลข้าวอีก 1 ล้านตันของกระทรวงพาณิชย์ในรอบล่าสุดนี้ ใน

ส่วนของโรงสีเองคงมีไปร่วมประมูลแต่คงไม่มากเหมือนครั้งที่ผ่านมา เพราะข้าวที่ประมูลไปครั้งก่อนก็ยังไม่ขายไม่ได้ ขณะที่ราคาข้าวเปลือกในประเทศเวลานี้ก็ลดลงมาก อยู่ที่ประมาณ 7.70 พันบาทต่อตัน ซึ่งก็น่าแปลกใจว่าในเมื่อข้าวในตลาดไม่มีและความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาข้าวกลับร่วง แทนที่ข้าวไม่มีในตลาดราคาต้องสูงขึ้นตามกลไกตลาด

ด้านนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า กรมได้ออกประกาศเงื่อนไขการประมูล(ทีโออาร์) ระบายข้าวครั้งที่ 3/2558 เพื่อเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวเพื่อส่งออก และขายในประเทศ ในปริมาณรวม 1.065 ล้านตัน แบ่งเป็นชนิดข้าว 12 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% ข้าวเหนียว 10% ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ปลายข้าวเหนียว ข้าวท่อนปทุม ข้าวหอมปทุม ปลายข้าวหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมมะลิ และปลายข้าวหอมปทุมธานี โดยจะเปิดให้ยื่นซองเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 15 มิถุนายน และประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 และจะทำการเปิดซองประมูลทันที ในวันเดียวกัน

บ้านปูฯ รวมใจชาวนาอินทรีย์ เปิดตัว 'ข้าวกล้องอินทรีย์สีนเหล็กเขาสมอคอน' ปั้นแบรนด์ข้าวสีนเหล็กพันธุ์แท้ เพื่อชุมชนยั่งยืนและสุขภาพที่ดีของคนไทย

กลุ่มเกษตรกรนาอินทรีย์ชุมชนบ้านเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ด้วยความสนับสนุนจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเปิดตัวแบรนด์ข้าวไทย "ข้าวกล้องอินทรีย์สีนเหล็กเขาสมอคอน" ชูเอกลักษณ์ "ข้าวสีนเหล็กพันธุ์แท้" ปลอดภัยไร้สารเคมี โฟสเฟอรัสสูง 40% อุดมด้วยวิตามิน บี 1 และธาตุเหล็ก หรือมีสารอาหารสูงกว่าข้าวทั่วไปถึง 7 เท่า แต่มีปริมาณน้ำตาลต่ำ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทุกช่วงวัย สิ่งชื่อผ่านเฟซบุ๊ก www.facebook.com/sinleksamorkhon ได้ในราคาไม่แพง ถุง 1 กิโลกรัม ราคา 120 บาท

ข้าวกล้องอินทรีย์สีนเหล็ก เขาสมอคอน เป็นผลผลิตแห่งความมุ่งมั่นของเกษตรกรบ้านเขาสมอคอน 4 ครอบครัวที่ได้รับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพที่มั่นคงหลังมหาอุทกภัยปี 2554 ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านเขาสมอคอนโดย บมจ.บ้านปู และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยกลุ่มชาวนาที่เข้าร่วมโครงการนาอินทรีย์ ข้าวสีนเหล็ก บ้านเขาสมอคอนได้เดินทางมาวิถีเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี เพื่อปลูกข้าวสีนเหล็กที่มีคุณภาพปลอดภัยครบถ้วน ปราศจากสารเคมีตกค้าง

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์การสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "ความมุ่งมั่นสูงสุดของบ้านปูฯ จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านเขาสมอคอนที่บริษัทฯ เข้าไปให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี 2554 คือ การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้เกิดผลดีทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อเนื่องในระยะยาว โดยที่ชาวบ้านในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการพัฒนา เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา ถอดบทเรียน หาแนวทางแก้ไข และลงมือทำด้วยตนเอง สำหรับโครงการนาอินทรีย์ ข้าวสีนเหล็ก บ้านปูฯ รู้สึกภูมิใจที่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความมุ่งมั่นใส่ใจทุกขั้นตอนการ



ปลูกเพื่อคงไว้ซึ่งข้าวสีนเหล็กที่มีคุณภาพ และเมื่อโครงการฯ เดินทางเข้าสู่ปีที่ 3 ก็มีพัฒนาการจนมีแบรนด์ข้าวสีนเหล็กพันธุ์แท้เป็นของตนเอง"

"ชุมชนบ้านเขาสมอคอนคือหนึ่งในตัวอย่างผลลัพธ์ของการนำ "บ้านปู สปิริต" หรือค่านิยมร่วมองค์กรของบ้านปูฯ ในด้าน "พลังร่วม" ซึ่งก็คือ ความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างชาวบ้าน ผู้บริหารและพนักงานบ้านปูฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนและด้านเกษตรอินทรีย์โดยทั้งสามฝ่ายร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ไปดูแลโครงการอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกเดือน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันก่อให้เกิดผลแห่งการพัฒนาอย่าง



ต่อเนื่อง" นางอุดมลักษณ์ กล่าวเสริม

ข้าวพันธุ์สินเหล็กเป็นข้าวที่พัฒนาขึ้นมาด้วยความร่วมมือทางการวิจัยของ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเกิดจากการผสม ข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวเจ้าหอมนิล มีสีข้าวและกลิ่น หอม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ที่ทนต่อเพลี้ยกาฝาก ให้ผลผลิตต่อไร่ น้อยกว่าข้าวชนิดอื่น และต้องใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าว กลายพันธุ์แต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากคือ มีเส้นใยอาหารสูง ป้องกัน อากาศท้องผูกและมะเร็งลำไส้ มีสารอาหารสูงกว่าข้าวทั่วไปถึง 7 เท่า โดยอุดม ไปด้วยวิตามินบี 1 และธาตุเหล็ก มีไตรกลีเซอไรด์ต่ำ ลดการสะสมของไขมัน ในเส้นเลือด และมีน้ำตาลต่ำ จึงเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

นายสนอง สอาดเอี่ยม เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์สินเหล็ก ในฐานะ ประธานกลุ่มอินทรีย์ บ้านเขาสมอคอน เปิดใจว่า "ตั้งแต่ปีแรกที่บ้านป่า และผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์เข้ามาให้ความรู้และแนะนำพันธุ์ข้าวให้เลือก ปลูก ผมและครอบครัวก็ตัดสินใจเปลี่ยนจากนาเคมีมาสู่นาอินทรีย์ทันที และได้ทดลองปลูกข้าวพันธุ์สินเหล็ก แม้จะต้องให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่ ในรายละเอียดค่อนข้างมากขณะที่ได้ผลผลิตน้อยกว่าการปลูกข้าวพันธุ์อื่นๆ แต่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะเห็นว่าข้าวพันธุ์สินเหล็กมีคุณค่าทางโภชนาการ สูง ทั้งยังช่วยให้ผมและครอบครัวลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน

ช่วงเพาะปลูกอีกด้วย นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรนาอินทรีย์ เห็นว่าใน ปัจจุบัน คนไทยหันมาบริโภคข้าวกล้องเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น จึงผลิตข้าว กล้องสินเหล็กมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ"

ปัจจุบันกระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์สินเหล็กเขาสมอคอนถือว่ามีประสิทธิภาพ ความสำเร็จ มีผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเป็นลำดับเนื่องจากเกษตรกรเอาใจ ใส่ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่คัดเลือกพันธุ์ ทำดินและปุ๋ยอินทรีย์ ปลูกต้น กล้า และประคบประหงมดูแลต้นข้าวไม่ให้กลายพันธุ์จนออกรวงเหลืองอร่าม ก่อนนำส่งโรงสีสำหรับข้าวกล้องอินทรีย์โดยเฉพาะเพื่อให้ข้าวยังคงคุณค่าทาง โภชนาการสูงสุด หลังจากที่ได้ผลผลิตพร้อมจำหน่ายแล้ว ก็ดำเนินการ แพ็กถนอมบรรจุภัณฑ์สุญญากาศเพื่อการเก็บรักษาที่ดีและคงคุณค่าผลิตภัณฑ์ ไปจนจำหน่าย รับผิดชอบต่อ และส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าซึ่งการผลิตและดูแล อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนโดยเกษตรกรสะท้อนผ่านโลโก้ของผลิตภัณฑ์ที่เป็น รูปมืออันอ่อนช้อยอุ้มประคองรวงข้าว โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์



เป็นผู้ให้คำแนะนำและตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้ชิด

ทางด้าน นายไพบูลย์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลเขาสมคอน กล่าว ว่า "จากการนำจุดแข็งของเกษตรกรแต่ละคนมา เสริมซึ่งกันและกัน ความร่วมแรงร่วมใจกัน ประกอบกับความอดทน และ แรงสนับสนุนจากภาคเอกชน ทำให้วันนี้ชุมชนของเรามีแบรนด์ข้าวของ ตนเองออกสู่ตลาดได้อย่างภาคภูมิใจ โดย 'ข้าวกล้องอินทรีย์สินเหล็กเขาส มอคอน' เป็นข้าวที่พวกเราปลูกแบบอินทรีย์อย่างแท้จริง และปลูกด้วยใจ เพื่อให้คนไทยมีข้าวกล้องสินเหล็กคุณภาพดีรับประทาน"

สำหรับการทำตลาด ชุมชนบ้านเขาสมคอนตั้งเป้าจำหน่าย 3,000 ถุง ภายในปี 2558 ผ่านโปรโมชัน สื่อประชาสัมพันธ์ และการร่วมในโอเนคที่ ต่างๆ ที่ในระยะแรก บ้านป่า จะเข้ามาช่วยปูทางเพื่อสร้างการรับรู้ด้าน แบนด์และสินค้า สำหรับแผนในอนาคต จะส่งเสริมให้ชาวบ้านขยายช่อง ทางการจำหน่ายไปสู่ร้านค้าออนไลน์ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อข้าวกล้องอินทรีย์สินเหล็ก เขาสมคอนได้ที่ เฟซบุ๊ก www.facebook.com/sinleksamorkhon

นอกเหนือจากประโยชน์ด้านสุขภาพจากการบริโภคข้าวกล้องสินเหล็ก พันธุ์แท้ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ยังเป็นการสนับสนุน ผลผลิตที่ดีท้องถิ่นของเกษตรกรที่ปลูกตามวิถีเกษตรอินทรีย์และส่งเสริม เศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย



ขายข้าวเก่า A2 ต้องโปร่งใส

U.S.O.ปริดิยธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่าได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล 17 ล้านตัน โดยเฉพาะข้าวเก่า 2 ล้านตัน ที่ไม่สามารถนำไปทำอย่างอื่นได้แม้แต่การผลิตเป็นอาหารสัตว์ และข้าวที่เริ่มจะเก่า 10 ล้านตัน โดยมีแนวคิดจะระบายให้กับอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตเอทานอลผสมในแก๊สโซฮอล์ แต่ขอเวลาพิจารณา 1 เดือน เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินการ

แม้ว่าเป้าหมายของรัฐบาลในการเร่งระบายข้าวสารดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและเช่าโกดังเก็บข้าวที่สูงถึง 30 ล้านบาท/วัน และลดแรงกดดันของสต็อกข้าวที่เป็นปัจจัยหลักในการกดราคาข้าวเปลือกภายในประเทศไม่ให้ปรับเพิ่มขึ้น แม้ว่าผลผลิตข้าวในประเทศมีแนวโน้มลดลงมากจากภาวะภัยแล้งทั้งในประเทศไทยและแหล่งผลิตสำคัญๆ ก็ตาม

แต่การระบายข้าวที่เสื่อมคุณภาพ ไม่สมควรที่จะระบายแบบเทกระจาด หรือจับใบเจรจากัน แม้ว่าข้าวในสต็อกจะเป็นมรดกเก่าของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แต่ก็ยังเป็นข้าวสารที่มีต้นทุนในการรับซื้อสูงถึง 6 แสนล้านบาทเลยทีเดียว ดังนั้นการไล่สต็อกข้าวจะต้องแน่ใจว่าภาครัฐได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่ปิดบัญชีล่าสุดขาดทุนสูงถึง 5 แสนล้านบาท

เพื่อให้ภาครัฐได้ประโยชน์สูงสุด ภาครัฐต้องคัดแยกข้าวแต่ละเกรดออกมาให้ชัดเจน แม้ว่าข้าวสารส่วนใหญ่จะเสื่อมสภาพหรือเริ่มเก่าเสียแล้ว แต่ก็ยังมีข้าวคุณภาพที่ดีพอที่จะนำไปปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นจนสามารถบริโภคได้ หรือสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้นอกจากการเปิดโกดังขายให้โรงงานอาหารสัตว์ หรือขายให้โรงงานผลิตเอทานอล

หากภาครัฐหวังขายข้าวในสต็อกไปทำเป็นอาหารสัตว์ ก็จะถูกพ่อค้าต่อรองลดราคาเช่นที่ผ่านมาพ่อค้ากดราคาซื้อเหลือเพียง 5 บาท/กิโลกรัม และหากจะนำข้าวไปผลิตเป็นเอทานอลและนำไปผสมเป็นแก๊สโซฮอล์ ผลที่ตามมาคือจะต้องมีการปรับโครงสร้างราคาเอทานอลทั้งระบบ เพราะต้นทุนการผลิตเอทานอลจากข้าวสูงกว่ากากน้ำตาลหรือโมลาส 2-3 เท่าตัว และต้นทุนการผลิตสูงกว่าการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังอย่างน้อย 1 เท่าตัว เนื่องจากต้องมีการลงทุนปรับเครื่องจักรในโรงงานที่จะผลิตเอทานอลจากมันเพื่อให้ผลิตเอทานอลจากข้าวได้

ที่สำคัญการเปิดระบายข้าวจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยเปิดประมูลเป็นการทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมได้รับรู้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการระบายข้าวด้วย เพราะไม่เช่นนั้นแล้วรัฐบาลไม่แน่วแน่จะมีข้อครหาว่าเอื้อประโยชน์ให้พ่อค้าบางกลุ่มเหมือนเช่นที่รัฐบาลในอดีตเคยทำ

‘บิกป้อม’มั่นใจอียูไม่ชักใบแดงประมง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ พล.ร.อ.โกธสรณ์ จันทร์สุวานิช ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการการแก้ไขประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นต้น พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ที่ประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ผบ.ทร.รายงานว่าการแก้ปัญหามีความคืบหน้าทุกเรื่อง ทั้งเรื่องกฎหมายและประมงย้อนกลับ เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ แม้จะยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมดตามที่สหภาพยุโรป (อียู) ต้องการให้ไทยแก้ไข แต่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานหันมาพูดคุยกันว่า มีเรื่องใดบ้างยังทำไม่ครบตามหลักสากล เช่น การแก้ไขกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ต้องนำเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยังมีเวลา ทางอียู

ให้เวลาดำเนินการถึงเดือนกันยายนนี้ เมื่อถามว่า หากการแก้ไขปัญหายังไม่เป็นไปตามเป้าที่ทางอียูระบุ จะส่งผลกระทบต่อ การปรับลดอันดับของประเทศไทยลงอีกหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่กระทบ และคิดว่าคงไม่ลดไปกว่านี้ ไม่น่าจะโดนใบแดง ส่วนเขาจะปลดล็อกจากใบเหลืองหรือไม่ ยังไม่มีใครรู้ อียูส่งคนมาติดตามก็รู้ว่าไทยจริงจังแก้ปัญห เพราะตั้งศูนย์ ศปมผ.ขึ้นมา ติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะ ส่วนกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอมรับว่าการแก้ไขปัญหอาจดำเนินการไม่ทันตามเป้าหมายใน 6 เดือนนั้น จะเสร็จหรือไม่ก็ต้องทำให้เสร็จ อย่างน้อยเรื่องกฎหมาย ต้องทำให้เสร็จ ส่วนขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น การลดจำนวนเรือ การกำหนดเรื่องจับสัตว์น้ำ ถือเป็นรายละเอียดที่ฝ่ายทหารเรือ กรมประมงและส่วนที่เกี่ยวข้องต้องหารือในรายละเอียดร่วมกัน จากนั้นจะนำผลการทำงานเข้ารายงานให้ ครม.รับทราบต่อไป

ข้าวพลาสติก

เคลือบมีการแชร์ข้อมูลผ่านไลน์เตือนภัยว่า มีรถออกเร่ขายข้าวสารปลอมในประเทศไทย และรับประกันได้ตามปกติ แต่บังเอิญมีคนสงสัยจึงนำข้าวไปคั่วในกระทะ ปรากฏว่าข้าวจะละลายเหมือนพลาสติก จึงเตือนๆ กันมาว่าให้ระวังข้าวปลอม

ล่าสุด ชาณพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว ตอบกรณีกการแชร์ข่าวพบข้าวพลาสติกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง

โดยเมล็ดข้าวไม่ได้ทำจากพลาสติก แต่เป็นเมล็ดข้าวที่ทำจากแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งข้าวเหล่านี้จะมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมักจะมีการปลอมอาหารการกินเพื่อจำหน่ายอยู่บ่อยๆ

ทั้งนี้ ได้รับรายงานเรื่องนี้จากเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดน่านเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดน่านได้แจ้งให้ต้นทราบว่ามีรถเร่ขายข้าวตังกล่าวมาเรื่อยๆ โดยจะขายราคาถูกกว่าราคาในร้านค้าทั่วไป แต่เมื่อนำมาหุงจะละลาย และเรื่องนี้ก็ได้แจ้งให้พาณิชย์



จังหวัดทราบแล้ว เพื่อจะได้มีการร่วมกันตรวจสอบต่อไป.

“อยากฝากเตือนประชาชนว่าเวลาเลือกซื้อข้าวหรือสิ่งของ อย่าไปซื้อจากรถเร่ที่ไม่รู้จัก หากเป็นผู้ค้าที่ซื้อขายกันประจำจะมีความน่าเชื่อถือกว่า”